



คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โจนวานิช
การจัดการคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการ)

ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โจนวานิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นิติศาสตร์) และประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (เทียบเท่าปริญญาโท) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้สอบชิงทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ในความต้องการของกรมสรรพากรไปศึกษาต่อด้านการคลัง Master of Governmental Administration (Fiscal Policy) ที่ Wharton School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา ตลอดจนได้รับทุนสนับสนุนจาก British Council ให้ไปรับการอบรม ณ ประเทศอังกฤษ ด้านภาษีอากร และได้รับปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ ๒๕) จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โจนวานิช เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ๆ อาทิ รองอธิบดีกรมสรรพากร รองอธิบดีกรมศุลกากร รองปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ประธานกรรมการกลุ่มประเทศอาเซียนด้าน Finance and Banking (ระหว่างดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง) ตลอดจนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาษีอากร กรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร หัวหน้าคณะในคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยร้องทุกข์ (ทำหน้าที่เสมือนศาลปกครองและยุติหน้าที่เมื่อมีกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองขึ้น) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อีกทั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานด้านวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ คือ ผลงานด้านภาษีสรรพากร ทั้งตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มายาวนาน และเป็นอาจารย์พิเศษสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โจนวานิช ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โจนวานิช ให้ความสำคัญกับความยุติธรรม การบริการที่ดี ความสะดวก รวดเร็ว และมีมุมมองว่า ระบบภาษีอากรที่ดีจะต้องมีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ (Economic neutrality) และได้รับความร่วมมือจากผู้เสียภาษี

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โจนวานิช ได้นำความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการมาพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และประธานกรรมการในชุดต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเงินและทรัพย์สิน และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นผลให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงก้าวหน้า โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นแบบอย่างแก่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและองค์การมหาชนแห่งอื่น ๆ โดยทั่วไป

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โจนวานิช ยังได้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อการศึกษาศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โจนวานิช” เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อใช้จ่ายระหว่างการศึกษา ในมหาวิทยาลัยและเป็นประธานกรรมการมูลนิธิทุนทำนุบำรุงมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงแรมเอราวัณ ที่สร้างสาธารณประโยชน์ด้วยการมอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขกุศลต่างๆ เช่น มูลนิธิสายใจไทย

และโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนบริจาคเพื่อการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ก่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายเป็นที่ประจักษ์ของ ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการ) แก่ ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
